



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๔๕ โทรสาร ๓๐๔๓

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๖ ๕๒๕

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์/ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา/
ผู้อำนวยการกองแผนงาน/ผู้อำนวยการกองคลัง/ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้นักศึกษาใหม่หลักสูตร ๔-๕ ปี ทุกคน ต้องเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัยเป็นเวลา ๑ ปีการศึกษา โดยงานหอพัก กองกิจการนักศึกษา ได้จัดสวัสดิการเกี่ยวกับการให้ยืมพัสดุครุภัณฑ์ภายในห้องพักแก่นักศึกษา เพื่ออำนวยความสะดวกในระหว่างที่นักศึกษาเข้าพัก แต่เนื่องจากในปีการศึกษา ๒๕๕๗ นี้ มหาวิทยาลัยได้รับนักศึกษาใหม่หลักสูตร ๔-๕ ปี เพิ่มขึ้นจำนวนมาก ทำให้พัสดุครุภัณฑ์ภายในห้องพักไม่เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่และการศึกษาค้นคว้านอกห้องเรียนของนักศึกษา ทั้งนี้ นักศึกษาที่เข้าพักภายในหอพักของมหาวิทยาลัยได้ชำระค่าบำรุงหอพักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีผู้ปกครองของนักศึกษาบางส่วนเกิดความรู้สึกไม่สบายใจ จึงติดต่อสอบถามมายังงานหอพักเกี่ยวกับแนวทางการจัดการกับปัญหาดังกล่าว หากไม่เร่งดำเนินการแก้ไข ปัญหาดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยได้ นั้น

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว กองกิจการนักศึกษาจึงได้เสนอขออนุมัติจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ ในวงเงินทั้งสิ้น ๑,๒๕๕,๙๔๔.๖๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยสี่สิบสี่บาทหกสิบสตางค์) ซึ่งกองแผนงานพิจารณาแล้ว เห็นควรเบิกจ่ายจากงบกลางมหาวิทยาลัย และเนื่องจากเป็นกรณีเร่งด่วนให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา และแจ้งคณะกรรมการงบประมาณเพื่อทราบ

แต่เนื่องจากงบกลางมหาวิทยาลัยมียอดคงเหลือ ๑,๑๒๑,๓๓๒.๙๕ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบสองบาทเก้าสิบห้าบาทถ้วน) และยอดที่กองกิจการนักศึกษาขออนุมัติ คือ ๑,๒๕๕,๙๔๔.๖๐ (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยสี่สิบสี่บาทหกสิบสตางค์) ซึ่งหากใช้งบกลางมหาวิทยาลัยแล้ว จะยังคงขาดงบประมาณอีก ๑๓๔,๕๗๑.๖๕ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทหกสิบห้าสตางค์) กองแผนงานพิจารณาแล้วเห็นควรให้ใช้งบประมาณเพิ่มเติมจากค่าวัสดุรวมศูนย์ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า โดยทั่วไปแล้วรายได้จากหอพักนักศึกษาถือเป็นรายได้หลักของมหาวิทยาลัย แต่จากข้อมูลรายรับ-รายจ่ายของหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย แม้จะมีรายได้ติดลบ ดังนั้น ต้องพิจารณาทบทวนในเรื่องดังกล่าวว่าเกิดจากสาเหตุใด และศึกษาข้อมูลจากมหาวิทยาลัยอื่นเพื่อนำมาเปรียบเทียบและประกอบการพิจารณาหาแนวทางแก้ไข ปัญหาต่อไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบการขอใช้งบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ ในวงเงินไม่เกิน ๑,๒๕๕,๙๔๔.๖๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยสี่สิบสี่ บาทหกสิบสตางค์) จากแหล่งงบประมาณ ดังนี้

๑) งบกลางมหาวิทยาลัย จำนวน ๑,๑๒๑,๓๗๒.๙๕ บาท

๒) งบประมาณจากค่าวัสดุรวมศูนย์ จำนวน ๑๓๔,๕๗๑.๖๕ บาท

และให้กองคลังโอนเงินงบบกลางฯ ให้กองกิจการนักศึกษาเป็นกรณีเร่งด่วน

๒. ให้เสนอคณะกรรมการงบประมาณเพื่อทราบ

๓. ให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ และผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา

นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตกิจ)

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ